

# Các gia đình có chỗ ở và nhiều lựa chọn ở Florida

Release Date: Tháng 4 12, 2023

**LAKE MARY, Fla.** – Các hộ gia đình ở Florida mà bị mất nhà sau bão Ian đang chuyển đến các chỗ ở tạm thời của FEMA với tốc độ ngày càng nhanh. Tính đến ngày 12 tháng 4, có 1,001 người nộp tiền thuê nhà tạm thời đã được cung cấp trong các xe kéo du lịch, nhà ở tạm thời cho thuê và các đơn vị cho thuê do FEMA tài trợ.

Hơn một nửa số gia đình được trao chìa khóa nhà là Quynh Lee, người còn bão đã bị mất. Một số gia đình đã tìm được nhà ở lâu dài hơn và chuyển ra khỏi các chỗ ở do FEMA cung cấp. Hiện tại, có 963 gia đình đang ở trong 979 chỗ ở, bao gồm 466 xe kéo du lịch, 227 căn nhà tạm thời cho thuê và 282 căn hộ cho thuê.

Ngoài ra, FEMA đang ký hợp đồng với các chủ nhà và các quận để thuê thêm căn hộ, sửa chữa và đưa các gia đình vào trong các chỗ ở.

FEMA cũng đang làm việc với các khu nhà di tản tạm thời để thuê thêm nhà ở tạm thời cho các gia đình.

Do thời gian chờ đợi các chỗ ở nên FEMA đang làm việc với các quan chức pháp lý của tiểu bang và địa phương để xây dựng các điểm tập trung dân cư ở Quynh Lee và Quynh Charlotte. Các địa điểm này sẽ được FEMA vận hành vào mùa hè.

Tom McCool, Federal Coordinating Officer (Quản lý liên bang) cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu hàng loạt các nỗ lực, chúng đang tiếp tục giao, lắp đặt, kiểm tra và bàn giao cho các gia đình.” “Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp nhiều lựa chọn cho người nộp tiền thuê nhà tạm thời: xe kéo và các chỗ ở tạm thời trên mặt đất, các chỗ ở trong khu tạm trú, căn hộ và chúng tôi sẽ sớm có các điểm tập trung dân cư.”

Hơn 76,000 hộ gia đình đã nhận được \$723 triệu từ Hết Cá nhân của FEMA để thuê nhà và sửa chữa nhà ở.



FEMA

Page 1 of 2

FEMA đang cung cấp chỗ ở cho 469 gia đình trong các phòng khách sạn trong khi họ tìm kiếm nhà ở dài hạn. Hơn 4,100 gia đình đã rời khỏi khách sạn sau khi tìm được nhà ở.

FEMA cũng đang tài trợ cho chương trình cho thuê tạm thời bang mà đã cung cấp chỗ ở cho 647 gia đình trong các xe kéo làm chỗ ở tạm thời tính đến nay.

## Các loại nhà ở tạm thời

**Cho thuê và sẵn sàng cho thuê cho nhiều gia đình** là một lựa chọn thu nhập gia đình FEMA và cho thuê tài sản để sẵn sàng cho các chương trình dành cho nhiều gia đình hiện có nhậm sự đồng ý làm nhà ở tạm thời cho những người sống sót. Hiện nay, 100 chỗ ở đã được bố trí tại Quận Collier và đang trong quá trình sẵn sàng. 12 chỗ ở bổ sung đã được xác định tại Quận Lee và đang trong quá trình phê duyệt.

**Cho thuê trực tiếp** là một lựa chọn đồng ý cho thuê tài sản để thuê tài sản nhậm sự đồng ý làm nhà ở tạm thời cho những người sống sót. Cho đến nay, 282 hộ gia đình đã được cho thuê bất động sản ở các quận Charlotte, Lee, Sarasota và Volusia, với phần lớn, 200 hộ gia đình, ở Quận Lee.

**Các chỗ ở có thể di chuyển** mà được mô tả là xe dã ngoại (Recreational Vehicle hay RV) hoặc chỗ ở được sản xuất sẵn (Manufactured Housing Unit hay MHU). Các xe RV kéo được và MHU loại 1–3 phòng ngủ có thể được đặt trên đất tại địa phương, một hoặc nhiều khu vực xe RV hay trong các công trình nhà di động, hoặc trong các địa điểm trung tâm cộng đồng – một số được phát triển để bố trí các chỗ ở tạm thời. Cho đến nay, 693 chỗ ở tạm thời đã được đặt trên đất tại địa phương và một số khác đang chờ phê duyệt. 219 tài sản di động (219 tài sản di động và 474 tài sản cố định) ở Quận Lee.

Ngày càng nhiều địa điểm di động đang được cho thuê và một số địa điểm trung tâm cộng đồng đã được xác định ở các quận Lee và Charlotte và đang ở các giai đoạn khác nhau của quy trình xem xét/phê duyệt.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão lan, hãy truy cập [floridadisaster.org/info](http://floridadisaster.org/info) và [fema.gov/disaster/4673](http://fema.gov/disaster/4673). Theo dõi [@femaregion4](https://www.facebook.com/fema) / [Twitter](https://twitter.com/fema) và [facebook.com/fema](https://www.facebook.com/fema).



FEMA